



ที่ อนุ ๐๐๓๗.๑/๗๔๒๗

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อนุ ๖๑๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ทวนฝึกรับรองรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Environmental Impact Assessment

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดการสมัครรับทุน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Environmental Impact Assessment ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฯ ได้ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครรับทุนดังกล่าว จำนวน ๒ คน เพื่อจะได้ทำการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการทำสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อไป

จังหวัดอุทัยธานีขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าวให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ทุน ๑ จำนวน ๒ ชุด ส่งถึง “ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลังเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถานับการต่างประเทศทเววงค์ยุโรปการ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th) หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายประวิทย์ บุรณอม

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕

www.uthailocal.go.th